

# มาสด้าส่งมอบ Mazda MX-5 ให้กับอดีตรองนายกฯ

กรุงเทพฯ - ประเทศไทย, 6 มีนาคม 2556 - ขณะท่าน สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย นำโดย นาย ไซอิชิ ยูกิ (ที่2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายชิโร่ เฟ็มพงศ์พันธ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณฉัตรชนก อาจหาญศิริ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มาสด้า ซิตี จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ มาสด้าอย่างเป็นทางการ เดินทางเข้าส่งมอบรถสปอร์ตโรดสเตอร์ที่ขายดีที่สุดในโลกกว่า 900,000 คัน ซึ่งอดีตรองนายกฯ เป็นผู้ที่มีความหลงใหลความเป็นสปอร์ตโรดสเตอร์มาตั้งแต่สมัยที่ไปเรียนปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกา และชื่นชอบรถยนต์มาสด้าและครอบครองไปแล้วหลายคัน ตั้งแต่สปอร์ต 4 ที่นั่ง ชุมพลังโรดารี Mazda RX-8 ล่าสุดให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ Mazda MX-5 ฟรีเมียม แบล็ค เอ디션 เป็นของขวัญให้กับลูกๆ เนื่องในโอกาสพิเศษ



สำหรับรถยนต์ Mazda MX-5 นับเป็นแบรนด์ไอคอนของมาสด้า และตอบสนองการขับเคลื่อนที่นุ่มนวล ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม โดยรถสปอร์ตโรดสเตอร์ Mazda MX-5 เปิดตัวครั้งแรกมาตั้งแต่ปี 1989 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบันนี้นับเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ปัจจุบันปริมาณของรถยนต์ Mazda MX-5 ในเมืองไทยมีทั้งสิ้นกว่า 1,000 คัน ซึ่งสปอร์ตโรดสเตอร์ Mazda MX-5 ถือเป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ของยนตรกรรมสายพันธุ์สปอร์ตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมาสด้า ความมีสไตล์ ความปราณีต และสมรรถนะที่เป็นเยี่ยม และที่สำคัญเป็นรถยนต์ที่ขับสนุก ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างแบรนด์มาสด้ามาแล้วทั่วโลก และได้รับการบันทึกลงในหนังสือ กินเนสบุ๊ค เวิลด์ ออฟ เรคคอร์ด ให้มาสด้าเป็นรถสปอร์ตโรดสเตอร์ที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยยอดการผลิตสูงถึง 900,000 คัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของมาสด้า

นายสุวัจน์ กล่าวว่า “Mazda MX-5 รถสปอร์ตโรดสเตอร์ รุ่นนี้ถือเป็นอมตะได้ที่ได้รับความนิยมมาตลอดหลายปีหากสังเกตจะพบว่า มีรถยนต์เพียงไม่กี่รุ่นที่ดึงดูดใจได้ทุกครั้งที่เราพบเห็น และอยากจะขับ แม้ว่าจะผ่านเข้าสู่รุ่นที่ 3 แล้ว มาสด้ายังคงยึดมั่นในอุดมการณ์เดิม คือเปลี่ยนดีไซน์ไปบ้างเล็กน้อย แต่เน้นไปที่สมรรถนะความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นสุดยอดในงานดีไซน์ทางยนตรกรรมได้เป็นอย่างดี ที่ไม่ต้องการผลิตรถออกมาให้ได้รับความนิยมน้อยเพียงชั่วคราว ซึ่งคงจะใช้สำหรับวันพักผ่อนสบายๆ ตามชายทะเล โดยเฉพาะทะเลหัวหินที่ผมชอบไปมากที่สุด”